

Bài 10: SỰ SỐNG TRÊN CÁC HÀNH TINH KHÁC

LISTEN AND READ

UFO là những vật thể bay lạ mà một số người thuật lại rằng chúng đã được nhìn thấy trên bầu trời và tin là con tàu vũ trụ từ hành tinh khác. Nhiều nhà khoa học không tin vậy. Họ nói rằng nếu con người nhìn thấy vật thể bay không xác định, đó có lẽ là một máy bay, một khinh khí cầu thời tiết hoặc một sao băng. Tuy nhiên vẫn có bằng chứng để người ta tin có sự tồn tại của vật thể bay không xác định.

Năm 1947, Kenneth Arnold, một phi công nhiều kinh nghiệm ở Mỹ thuật lại rằng ông nhìn thấy 9 vật tròn to di chuyển khoảng 2.800 mét một giờ về phía trái và bắc của núi Rainier.

Năm 1952, có hơn 1.500 vụ thấy đĩa bay trên toàn thế giới.

Năm 1954, một người phụ nữ và con của bà ấy tin là họ nhìn thấy một đĩa bay trên nhà của họ. người phụ nữ đó nói bà ta nhìn thấy hai người lạ trong con tàu vũ trụ.

Năm 1964, một người nông dân xác nhận ông ta nhìn thấy một vật có hình trứng ở trên một trong những cánh đồng của ông và cũng thấy những người lạ tìm nhặt những mẫu đất.

Năm 1971, hai người đàn ông xác nhận là họ bị những người lạ bắt và đưa lên tàu vũ trụ. Sau khi bị người lạ khám xét, họ được thả.

Năm 1978, một phi công trẻ và máy bay của anh ta bị biến mất sau khi nhìn thấy đĩa bay.

Năm 1981, Renato Nicolai, người đang sống ở miền đông nam nước Pháp, thuật lại rằng ông ta nhìn thấy một thiết bị hình đĩa ở trên ngọn cây cách xa vườn ông ta 30 mét.

READ

MỘT CHUYẾN ĐI TRONG KHÔNG GIAN

Bạn có muốn lên kế hoạch cho một chuyến du ngoạn thú vị không? Bạn có một triệu đô la không? Bạn có mạnh khỏe không? Bạn có là một du khách giỏi không? Bạn muốn đi đến một nơi không có địa điểm không? Vậy bạn có thể có một chuyến đi trong không gian.



Công ty phần mềm Cửu Long
Dịch vụ thiết kế website, phần mềm CRM
www.susasoft.com

Nếu bạn quyết định thực hiện chuyến đi, bạn sẽ phải chuẩn bị một vài tháng trước chuyến bay. Bạn phải có điều kiện thể chất tuyệt vời. Bạn nên chạy bộ nhiều, bơi mỗi ngày và tập thể dục nhịp điệu và động tác nằm sấp chống tay. Bạn phải có thư của bác sĩ chứng tỏ bạn có sức khỏe hoàn hảo.

Một khi bạn lên tàu, bạn sẽ ở trong một thế giới khác. Bạn sẽ thấy những hình ảnh của trái đất. Bạn cũng có thể tìm thấy đất nước của mình và những nơi khác. Bạn sẽ có thể nhìn thấy đại dương, những con sông lớn, những ngọn núi cao. Bạn sẽ có thể nhìn thấy chúng nhiều lần bởi vì bạn bay theo quỹ đạo trái đất 16 lần một ngày. Bạn cũng sẽ có thể nhìn thấy những vì sao mà bạn không thể nhìn thấy từ trái đất.

Khi bạn ở trong quỹ đạo, bạn sẽ có thể đi khỏi chỗ ngồi và đi trong buồng lái. Bạn sẽ có thể đi trên vách hay trên trần giống như ở rạp xiếc. Bạn sẽ không có trọng lượng. Bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn tự do và tận hưởng cảm giác tuyệt vời mà bạn chưa bao giờ có trước đây. Nếu bây giờ bạn ở trên con tàu, bạn có thể trải nghiệm những điều kỳ diệu này.

Vậy bạn nghĩ bạn sẽ đi du lịch trong không gian không? Bắt đầu ước mơ ngay bây giờ và một ngày nào đó ước mơ của bạn sẽ trở thành sự thật .

MỜI QUÝ KHÁCH THAM KHẢO MỘT SỐ WEBSITE CÔNG TY CHÚNG TÔI ĐÃ LÀM GẦN ĐÂY:

1.Thiết kế website:

www.chepphim.net (Công ty TNHH DV - TM Vi Tính Thu Ngân)

www.decalsaigon.com (Hệ thống cửa hàng decal)

www.pvgasd.com.vn (Công ty Cổ phần phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam)

www.fta.vn (Công ty TNHH nghiên cứu thị trường Định Hướng)

<http://chuongtrinhchungnhan.com.vn> (Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư ITPC)

www.susasoft.com/khangthinh (Công Ty TNHH XNK Khang Thịnh)

www.vcptw.com (Công ty TNHH Vinh Cơ)



Công ty phần mềm Cửu Long
Dịch vụ thiết kế website, phần mềm CRM
www.susasoft.com

www.tours-vietnam.com

2. Phần mềm:

Chúng tôi đã phát triển phần mềm ứng dụng cho các công ty sau:

a. Công ty cổ phần L&A :

+Website: www.l-a.com.vn

+Nội dung: phát triển hệ thống CRM trong lĩnh vực tuyển dụng

b. Công ty cổ phần xây dựng Đông Dương:

+Website: www.dongduongvn.com

+Nội dung: phát triển hệ thống CRM, chuyển đổi dữ liệu (Import) cũ vào phần mềm CRM

c. Công ty cổ phần Tân Vĩnh Cửu:

+Website: www.tavicowood.com.

+Nội dung: phát triển hệ thống phần mềm CRM

d. Công ty Vi Tính thu ngân:

+Website: www.chepphim.net

+Nội dung: phát triển phần mềm quản lý chép phim, bán linh kiện vi tính

e. Công ty dịch vụ vận tải Gió Mới:

+Website: www.giomoi.tk

+Nội dung: xây dựng phần mềm quản lý trong lĩnh vực chuyển phát nhanh

f. Công ty TNHH dịch vụ thương mại Thanh Bình:

+Website: www.thabico.com

+Nội dung: xây dựng phần mềm quản lý trong lĩnh vực nhập khẩu hóa chất.

LIÊN HỆ

- Chúng tôi rất mong được hợp tác với Quý vị thành công trong việc xây dựng và phát triển hệ thống quản lý và chăm sóc khách hàng cho Quý công ty
- Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty phần mềm Cửu Long



Công ty phần mềm Cửu Long
Dịch vụ thiết kế website, phần mềm CRM
www.susasoft.com

Hotline: 0975 28 2009

Email : contact@susasoft.com, chaptergoat@gmail.com

Địa chỉ: 45 Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM.

Website: www.susasoft.com.